

# บทบรรณาธิการ

โดย... หัวหน้าสำนักปลัด



## บรรณาธิการ เดือน มิถุนายน

**ฟุตบอล** ก็ถือว่าเป็นกีฬาที่บรรณบุรุษชาติในโลกให้ความสนใจ ซึ่ชอบ มากที่สุด เรียกได้ว่า **"กีฬาของคนไทย"** กว่าร้อยละ 90 ของประเทศไทยในนี้ ผู้ที่เล่นกีฬาฟุตบอลเป็นทีมเหมือนกับทีมเบสบอล USA, สหรัฐอเมริกาที่มีอาชีพก็กลายเป็นกีฬาของคนไทยและคนไทยมากที่สุด ที่มีผู้คนเล่นฟุตบอล ไม่บ่อยกว่ากัน มีสโมสรฟุตบอลอาชีพและนักเตะอาชีพหลายคนหลายๆ คน ไปค้าแข้งทำเงินทำรายได้ เป็นกอบเป็นกำหลายสิบคน ปัจจุบันนี้ ใครจะเชื่อว่านักฟุตบอลอาชีพจะมีค่าตัวซื้อขายจากสโมสรหนึ่ง ไปอีกสโมสรหนึ่งจนมีค่าตัวกว่า 4,000 ล้านบาท อาจจะมีหลายขนาดนั้น แต่ก็มีไม่แพ้ เพราะว่า ระดับโลกนี้ สถิติค่าตัวการโยกย้าย น่าจะมีการกุลกรตีขึ้นมาเอง มีชื่อ **ซูเปอร์ลีกอาชีพ**

วงการฟุตบอลไทย ก็กำลังหันกลับมาทำธุรกิจธุรกิจกีฬาฟุตบอล เหมือนกับ นาบาประเทศ ในยุโรปมีลีกอาชีพ **โทพรีเมียร์ลีก (TPL)** เป็นลีกสูงสุด มีการจ้างนักเตะต่างชาติ และนักเตะไทย แบบอาชีพ (ค่าตัวโดยประมาณคนกว่า 30-50 ล้านบาท) มีชื่อความก้าวหน้าวิธีการเล่นที่หนึ่งของวงการฟุตบอลไทย

เดือนมิถุนายน 59. นี้ มีฟุตบอลอาชีพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ช่วงต้นเดือนก็มีฟุตบอล ชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ คัพ ชิง **FFA ธิเบตและละม้ายเป็นทีมชนะเลิศอันดับโลกด้วย** โดยทีมชาติไทย **"ช้างศึก"** ของเชคโกช **"ซีที"** เกียรติศักดิ์ **เสนาเมือง"** ไม่ทำทีมฟุตบอลไทยที่ทำไม่เรียบร้อยบ่งบอกสภาพสนาม ผิดหวัง คำว่าแชมป์ โดยชนะ ทีมชาติจอร์แดน สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับคนไทยทั้งชาติ หลังจากที่ครั้งครั้นกับเหตุการณ์บ้านเมืองหลายปี ที่ผ่านมาก เชื่อว่า อันดับโลกของ ทีมชาติไทย ที่น่าจะดีเยี่ยมเลื่อนขึ้นอีก

กลางๆ เดือน มีฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป รอบสุดท้าย 24 ทีม ซึ่งครั้งนี้ มีออกศึกที่ผ่านการเป็นแชมป์และสิ่งของฟุตบอลโลกครบถ้วน **โกลด์คัพ ฝรั่งเศส "เจ้าภาพ"** อังกฤษ สเปน เยอรมัน อิตาลี เม็กซิโก โปแลนด์ เป็นต้น เสียความตื่นตัวที่พลาดท่าในรอบไปก่อน จึงทบทวน **"อีกรีนฮิลล์"** เมอร์เซเดส ไม่มีการวิ่งไม่เก่ง คนนี้ คนที่โลกที่ดีที่สุด โดยผ่านการถ่ายทอดสดทุกชนิด ไม่ต้องเดินทางไปไกล เรียกค่าใช้จ่าย เดินทางไปเล่นทั้งหมด คนที่มองไม่รู้ว่าไหลออกนอกประเทศ ช่วงเย็นต้นเดือนก็อยู่ในช่วงแข่งจับรอบแรก โดยเฉพาะเปิดสนามเจ้าภาพ **"ฝรั่งเศส"** คัดจับตอ เวียดนามเอาชนะ **"โรมาเนีย"** ทีมอันดับ 2-1 เก็บ 3 แต้มแรก เคียวก็คงรู้ว่า ทีมนี้หรือไม่นับเป็น ใครจะอยู่ ใครจะไป

ต้องยอมรับว่า ฟุตบอลทีมชาติไทยอาชีพ ทุกๆ สนาม คนดูเต็มสนาม นี่ยังไม่รวมการชมถ่ายทอดสดตามโทรทัศน์และสื่ออื่นๆ อีก น่าจะเพิ่มอีกเรื่อยๆ จากคนจากทั่วโลก แต่ก็มีข่าวลบเกี่ยวกับการพนันบอลในช่วงเทศกาลฟุตบอลสำคัญๆ เช่นอาทิ **กีฬาไร้พรมแดน** เพราะมีเรื่องอันนี้ไปตลอด ทำให้เกิดภาวะการณ์ **"เหรียญ บอลหนัก เสียดาย"** ทีมโปรดหลายทีม **สุดท้ายแล้วจะพ่ายแพ้ ก็ครอบครอง การงาน คลื่น "ฟุตบอลหัวใจ ต้องมีการพนัน"** ยกเว้น การเล่นตามสถานีฟุตบอล นกรีฑา